

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อคสล. ท่อกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภค บริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฉาบปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ	- จำนวนของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก และปลอดภัย - จำนวนของครัวเรือนระบบสาธารณสุขูปโภคในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ	- กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อดุหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ	- จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย	เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปฏิบัติงานให้ราษฎรมีความสามัคคี ประองตอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ	- จำนวนปัญหาทางสังคม และปัญหาเสพติดลดลง - จำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง	- สำนักปลัด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	เพื่อพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำและอำเภอแม่จัน	- นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ และมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น	- สำนักปลัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามพระราชดำริฯ เป็นต้น	- จำนวนการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ - จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนา - จำนวนพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลศรีค้ำเพิ่มขึ้น	- สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และมีคุณภาพ - คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ตำบลศรีค้ำ รู้จักวัฒนธรรมประเพณี และร่วมสืบสานประเพณี 	- กองการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีค้ำ ฯลฯ สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนประชาชนที่มีสุขภาวะที่ดีเพิ่มขึ้น - จำนวนประชาชนที่เจ็บป่วยลดลง 	- สำนักปลัด
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	- มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	- สำนักปลัด